

ชื่อผลงานประดิษฐ์คิดค้น เรื่อง พานพุ่มจากยางพารา Rubber Bush – like Trays

ชื่อผู้ประดิษฐ์คิดค้น (กรุณาใส่ให้ครบทุกคน)

ชื่อนางสาว ลลิตา นามสกุล ท่องวิถี

ชื่อนางสาว รจนา นามสกุล คำแก้ว

ชื่อนายศักรินทร์ นามสกุล หงส์รัตนาวรกิจ

คุณลักษณะของผลงานและการนำไปใช้ประโยชน์

การศึกษาโครงการพิเศษ เรื่องพานพุ่มจากยางพารา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการประดิษฐ์พานพุ่มจากยางพารา และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อพานพุ่มจากยางพารา โดยผู้ศึกษาโครงการพิเศษได้ดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง นำข้อมูลที่ได้มาออกแบบร่าง ความคิดพานพุ่มจากยางพาราจำนวน 3 รูปแบบ นำไปให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 7 ท่าน พิจารณาเลือกรูปแบบพานพุ่มที่เหมาะสมที่สุด จากนั้นนำรูปแบบพานพุ่มที่ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเห็นชอบมากที่สุด มาประดิษฐ์พานพุ่มจากยางพาราจำนวน 1 รูปแบบ นำผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปสำรวจความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายโดยใช้แบบสอบถาม จำนวน 50 คน นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย นำเสนอในรูปแบบของตารางประกอบความเรียงมีผลการวิเคราะห์ ดังนี้

1. ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เลือกรูปแบบร่างความคิดที่ 1 โดยให้เหตุผลว่ามีรูปแบบที่สวยงาม สดส่วนที่สมดุลกันเหมาะกับการมาประดิษฐ์พานพุ่มจากยางพารา ดอกประจํายาม มีความกลมกลืนกัน เฟื่อง และอุบะ มีความละเอียด ประณีต ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เลือกการไล่เฉดสีกลุ่มสีเขียวที่ 3 เห็นว่าเหมาะกับการนำมาประดิษฐ์เป็นพานพุ่มจากยางพารา เป็นกลุ่มสีที่เหมือนใบตองมากที่สุดและสีไม่โดดไล่สีได้อย่างเหมือนจริง มีความสวยงาม ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เลือกสีแดงสีที่ 4 มีความเหมาะสมสีสดใสสวยงาม ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เห็นว่าความหนาความบางของแผ่นยางพาราปริมาณน้ำยางพารา ขนาด 50 ออนซ์ ต่อการทำแผ่นยางพาราขนาดถาด 16x21x2 นิ้ว ได้แผ่นยางพาราที่มีความหนาความบางเหมาะสมที่จะนำมาพับกลีบ พับได้ง่ายทำให้เข้ารูปในการประกอบชิ้นงาน

2. ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อพานพุ่มจากยางพารา พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในความน่าสนใจของสีสีนพานพุ่ม ที่อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.54 ด้านคุณสมบัติมีความพึงพอใจในการเพิ่มมูลค่าของยางพารา อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 5.00 ด้านราคามีความพึงพอใจในราคา 5,001 บาท ขึ้นไป อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.30 ด้านสถานที่จัดจำหน่ายมีความพึงพอใจในการจัดจำหน่ายที่ตลาดนัดจตุจักรและร้านสังฆภัณฑ์ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.36

คำสำคัญ : พานพุ่ม ยางพารา

